

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา

เรื่อง "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ"

วันอังคารที่ ๓ - วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิ้ง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓๓ คน		
๑	ดร.อำนาจ ยศสุข	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกฤษ	ประธานสภาคณาจารย์
๔	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๕	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๖	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๗	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๘	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๙	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๐	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๑	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๒	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๑๔	รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๑๘	รองศาสตราจารย์จำเนียร บุญมาก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๒๐	ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๒	อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๓	รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๒๔	อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง	รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
๒๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ	คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
๒๗	รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๘	รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๒๙	อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น	คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๓๐	อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม	ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๓๒	รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
๓๓	นางอรณา พิทยากรศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

หมายเหตุ : เกณฑ์การเข้าร่วมสัมมนา

- ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (คือ ๑๑ ชั่วโมง)

ของระยะเวลาสัมมนาฯ ทั้งหมด (๑๓ ชั่วโมง)